

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Pháp chế HĐND huyện; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát năm 2022; Chương trình công tác năm 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND huyện. Qua giám sát tình hình thực thi pháp luật kết hợp với việc thẩm tra báo cáo của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện họp ngày 12/7/2022 đã thống nhất nhận định, đánh giá tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

#### **I. Về các báo cáo của UBND huyện:**

Các báo cáo của UBND huyện đã phản ánh khá toàn diện tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, UBND huyện, các ngành đã tích cực, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, công dân và tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh.

#### **1. Tình hình quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội**

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc huyện, UBND huyện đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ QPĐP theo đúng chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo tăng cường củng cố, giữ vững QP-AN, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng vũ trang cùng các ngành chức năng thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện công tác phổ biến kiến thức quốc phòng -an ninh trong toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -an ninh cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng -an ninh cho học sinh theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh; quốc phòng – an ninh với kinh tế; việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng và các khu vực quân sự ở địa phương.

Tập trung xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"; lực lượng DQTV được tổ chức "vững mạnh, rộng khắp"; quản lý chặt chẽ lực lượng DBĐV, biên chế sắp xếp đúng, đủ. Lực lượng công an tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn. Công tác tuyển chọn và

gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng được nâng lên gắn với xây dựng lực lượng DBĐV, tạo nguồn cán bộ cơ sở và tạo nguồn phát triển đảng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng; nâng cao năng lực, trình độ, khả năng hiệp đồng, SSCĐ cao.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội: Được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND huyện và sự cố gắng trong triển khai thực hiện của lực lượng Công an huyện, trong 6 tháng đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hoàn thành đúng tiến độ, tình hình trật tự, an toàn xã hội đạt được những kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ, như: hiệu quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được nâng cao, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện tốt, phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy còn một số vấn đề cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới, đó là:

Một số loại tội phạm mới xuất hiện như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tin dụng đen...;

Công tác quản lý và phối hợp quản lý các đối tượng chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú, đối tượng sau khi chấp hành xong án phạt tù ở một số địa phương thực hiện chưa nghiêm túc và việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng còn nhiều khó khăn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện chưa chủ động tiến hành các biện pháp điều tra dẫn đến tiến độ điều tra một số ít vụ án còn chậm trễ; chưa thu thập đầy đủ tài liệu về nhân thân lý lịch bị can, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ... đã ban hành kết luận điều tra, dẫn đến phải bổ sung tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn truy tố.

## **2. Công tác cải cách hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật**

- Công tác cải cách hành chính: UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Đã ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND huyện về việc thành lập Trung tâm điều hành thông minh huyện Đồng Phú (Trung tâm IOC huyện Đồng Phú); triển khai thực hiện Chiến dịch 92 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển chính quyền số” theo Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, có trường hợp bấm kết thúc hồ sơ khi chưa có kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo Báo cáo số 1753/BC-VPUBND ngày 08/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, hồ sơ trễ hạn còn khá cao: bộ phận một cửa huyện (52 hồ sơ), Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện (32 hồ sơ).

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: UBND huyện và các ngành chức năng đã kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương và địa phương đến cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện.

### **3. Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân**

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung thực hiện tốt, không có khiếu kiện vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng. Qua tiếp nhận và phân loại, trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã thụ lý 42 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ là 62 đơn (trong đó có 20 đơn kỳ trước chuyển sang); gồm: có 07 đơn khiếu nại, 55 đơn kiến nghị, phản ánh, không có đơn tố cáo. Đã tiến hành giải quyết 06/07 đơn khiếu nại đạt tỷ lệ 85,7%; giải quyết 44/55 đơn kiến nghị, đạt tỷ lệ 80%, số đơn còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, vấn đề về giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, tình trạng ô nhiễm môi trường người dân còn nhiều bức xúc.

Công tác giải quyết đơn kiến nghị của công dân vẫn còn tình trạng chậm giải quyết như kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Hòa, trú tại khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

### **4. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.**

Công tác phòng, chống tham nhũng được UBND huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc. Việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng được thực hiện có trọng tâm trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, sử dụng tài sản công hợp lý, đúng mục đích, hiệu quả; chuyển đổi vị trí công tác gắn liền với yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm công vụ.

Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện thường xuyên trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, sử dụng thời gian lao động.

## **II. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện**

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND huyện bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 04 kiến nghị khắc phục vi phạm...Đặc biệt trong giai đoạn truy tố thụ lý 51 vụ/75 bị can, đã giải quyết 50 vụ/68 bị can đạt 98% (tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước).

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp VKSND huyện đã đảm bảo việc khởi tố, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng pháp luật, việc truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa được tăng cường, chất lượng tranh tụng được nâng cao, quan điểm giải quyết vụ án đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tố tụng vẫn còn.



### **III. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện**

Ban Pháp chế HĐND huyện ghi nhận kết quả mà TAND huyện đã nỗ lực đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo của TAND huyện đã đánh giá thẳng thắn những việc đã làm được, những hạn chế, nguyên nhân và có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù phải thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, khó khăn trong việc triệu tập các đương sự, nhưng Tòa án nhân dân huyện đã rất cố gắng nỗ lực trong công tác xét xử, giải quyết các loại án. Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/5/2022, thụ lý 669 vụ, việc các loại, đã giải quyết 423 vụ, đạt 63,2%.

Nhìn chung chất lượng giải quyết các loại án được nâng lên, kết quả xét xử cơ bản nghiêm minh đúng pháp luật. Các vụ án trọng điểm, phức tạp được xét xử kịp thời, nghiêm minh, việc hòa giải, đối thoại được quan tâm thực hiện. Công tác thi hành án hình sự được đảm bảo, đã ban hành quyết định thi hành án kịp thời, đúng hạn luật định.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm được Tòa án nhân dân quan tâm, chú trọng thực hiện đúng hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp (đã tổ chức 06 phiên tòa rút kinh nghiệm). Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm (đã giải quyết 06/06 đơn khiếu nại, đạt 100%, còn 01 đơn tố cáo đang xem xét xử lý trong thời hạn luật định).

Tuy nhiên, hoạt động của Tòa án nhân dân vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần quan tâm trong thời gian tới đó là: Án quá hạn chuẩn bị xét xử (12 vụ); án tạm đình chỉ án kéo dài thời hạn giải quyết còn nhiều, án sửa (07 vụ) tuy chưa vượt mức quy định của ngành nhưng cần nâng cao chất lượng xét xử trong thời gian tới.

### **IV. Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện**

Qua báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự, Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các chấp hành viên cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự, đã khắc phục được hạn chế, khó khăn của năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục THADS huyện đã tập trung nhiều giải pháp để thi hành án đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: đã giải quyết xong 410/915 việc có điều kiện thi hành (đạt 44,81% so với án có điều kiện thi hành và đạt 55% chỉ tiêu được giao năm 2022); số tiền đã thi hành xong là 43 tỷ 079 triệu 564 ngàn đồng (đạt 27,14% so với số tiền, tài sản có điều kiện thi hành và đạt 67,7% chỉ tiêu được giao năm 2022).

Tích cực rà soát, xác minh, phân loại án bảo đảm chính xác số việc, tiền có điều kiện và không có điều kiện thi hành. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị lãnh đạo Chi Cục Thi hành án dân sự trong thời gian tới tiếp tục có giải pháp thực hiện công tác thi hành án đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đồng thời chỉ đạo các Chấp hành viên

khắc phục triệt để vi phạm, theo kiến nghị của Viện kiểm sát đã chỉ ra trong quá trình kiểm sát.

## **II. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022**

Ban Pháp chế thống nhất với những giải pháp trong báo cáo của UBND, TAND, VKSND, Chi cục THADS huyện và kiến nghị một số nội dung sau:

### **1. Đối với Ủy ban nhân dân huyện**

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND xã, thị trấn tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và tội phạm tại địa phương, nhất là tăng cường các biện pháp phòng ngừa xã hội, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức tự cảnh giác, tự bảo vệ mình và chủ động cung cấp thông tin tố giác tội phạm; chấp hành nghiêm túc, kịp thời cung cấp thông tin cho Tòa án nhân dân khi có yêu cầu trong việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự.

- Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân. Thực hiện tốt việc đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết, đảm bảo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 – 2025.

- Chỉ đạo quyết liệt, chấn chỉnh việc bám kết thúc hồ sơ khi chưa có kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực tế. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các đơn vị chủ rừng phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

- Xem xét hỗ trợ kinh phí để Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số 33/2021/QH13 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến và Quyết định số 512A ngày 19/11/2021 của TAND tối cao.

### **2. Đối với các cơ quan tư pháp**

Từng có quan tư pháp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình khắc phục những khó khăn chủ quan và khách quan để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng ngành.

- Đối với cơ quan CSĐT Công an huyện: nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Tập trung thực hiện việc đưa các đối tượng nghiện ma túy đã có Quyết định của Tòa án vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động khởi tố, điều tra theo kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân.

- Viện kiểm sát nhân dân huyện: Thường xuyên kiểm sát việc tiếp thu, khắc phục những sai phạm của các cơ quan, đơn vị mà Viện kiểm sát đã phát hiện và có kiến nghị.

- Tòa án nhân dân huyện: tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác xét xử, giải quyết các loại án, hạn chế án bị hủy, sửa, án để quá hạn luật định; có kiến nghị các cấp có thẩm quyền củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của ngành trong thời gian tới.

- Chi Cục THADS huyện: tiếp tục phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết về việc và tiền đạt chỉ tiêu do ngành đề ra; tập trung giải quyết các loại án có điều kiện thi hành; làm tốt công tác xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành để kịp thời tổ chức thi hành án nhằm giảm lượng án tồn chuyển kỳ sau.

Trên đây là báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện. Ban pháp chế HĐND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- LĐVP, CV: HĐ;
- Lưu: VT./.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN  
TRƯỞNG BAN**



**Hồ Hùng Phi**